



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวสุพัตรา หมั่นเพียร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๑๘๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๑๘๗)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริธร สำนักการแพทย์
๒	นายสันติ ยอมประโคน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๕๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๕๕)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริธร สำนักการแพทย์
๓	นายทีระพล เวียงสมุทร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๗๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๗๗)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริธร สำนักการแพทย์

/๔. นางสาวจันจิรา...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๔	นางสาวจันจิรา คำเชื่อน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๗๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๗๙)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายสามารถ ตันอริยกุล)
รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวจันจิรา คำเขียน

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๗๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๕)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ การยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๕)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ คัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๕)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๙๒๔๘๔
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒.๕
๓. อื่นๆ (ระบุ)	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจันจิรา คำเชื่อน

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๗๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบที่ระยะเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๗๐ ปี HN ๕๑๓๒/๔๙ AN ๑๒๘๔/๕๔ มีประวัติเป็นโรคหอบที่ตมา ๓๐ ปี ครั้งนี้มาด้วยอาการหอบเหนื่อย หายใจไม่สะดวก ๑ วันก่อนมาโรงพยาบาล ไอมีเสมหะมากสีขาวขุ่น ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยการพ่นยาVentolin ๑ nebule ๔ ครั้ง ที่โรงพยาบาลรัฐบาลใกล้บ้านในเบื้องต้น อาการหอบเหนื่อยไม่ทุเลาลง จึงส่งตัวมารักษาตามสิทธิการรักษา แรกรับที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคหอบที่ระยะเฉียบพลัน แพทย์จึงพิจารณาให้ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๐.๔๐ น. แรกรับ ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ผู้ป่วยมาด้วยรณอน รู้สึกตัวดี มีอาการอ่อนล้า ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วนบนเตียง สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๑๒ ครั้งต่อนาที หายใจ ๓๖ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๓/๘๑ มิลลิเมตรปรอท วัดปริมาณออกซิเจนในหลอดเลือดแดงที่ปลายนิ้วได้ร้อยละ ๙๗ ฟังเสียงปอดพบเสียงวี๊ด(wheezing) ที่ปอดทั้งสองข้าง ดูแลให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง ให้ผู้ป่วยหายใจผ่านหน้ากากออกซิเจน ๑๐ ลิตรต่อนาที พ่นยาBeradual ๑ nebule ทุก ๔ ชั่วโมง เพื่อขยายหลอดลม และดูแลให้ยาฉีด dexamethazone ๔ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำทุก ๘ ชั่วโมงเพื่อลดการหดเกร็งของหลอดลม ตามแผนการรักษา หลังพ่นยาฟังเสียงปอดพบเสียงวี๊ดลดลง วัดปริมาณออกซิเจนในหลอดเลือดแดงที่ปลายนิ้วได้ร้อยละ ๙๙ ผู้ป่วยนอนพักได้ อัตราการหายใจ ๒๔ครั้งต่อนาที นอกจากนี้ให้การดูแลแนะนำให้ทำความสะอาดปากหลังพ่นยา สอนการไออย่างมีประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ เพื่อให้เสมหะอ่อนตัว สามารถไอออกมาได้ง่ายและทดแทนน้ำที่สูญเสียระหว่างมีอาการหอบเหนื่อย ในการบรรเทาอาการหอบเหนื่อยในระยะยาวผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการพ่นยา Budecort ๒ ครั้งในเวลาเช้า เย็น ดูแลสอนผู้ป่วยพ่นยาให้ถูกวิธีผู้ป่วย ได้รับยาขยายหลอดลม Meptin mini ครั้งละ ๑ เม็ด ในเวลาเช้าและเย็น ดูแลติดตามผู้ป่วยหลังได้รับยา ผู้ป่วยไม่มีอาการใจสั่นชีพจร ๙๐ ครั้งต่อนาที และได้รับยาปฏิชีวนะ Roxithromycin ๑๕๐ มิลลิกรัม ๑ เม็ด ในเวลาเช้าและเย็นเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ไม่พบอาการแพ้ยา ผู้ป่วยมีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ค่าโพแทสเซียม ๒.๗๙ มิลลิโมลต่อลิตร (ค่าปกติ ๓.๕ - ๕.๑มิลลิโมลต่อลิตร) ดูแลให้ผู้ป่วยรับประทาน Elixer KCL ๓๐ มิลลิลิตร ๓ ครั้งทุก ๖ ชั่วโมง แนะนำให้รับประทานผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น กล้วย ส้ม องุ่น ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ นอกจากนี้ผู้ป่วยและญาติยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย ได้ให้คำแนะนำ พุดคุยให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้

ผู้ป่วยและญาติได้ซักถามเกี่ยวกับการบรรเทาอาการหอบเหนื่อย ทำให้ผู้ป่วยและญาติคลายความวิตกกังวลสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง นอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงเป็นเวลา ๕ วัน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ได้ให้คำแนะนำในการใช้ยาทั้งชนิดพ่นและชนิดรับประทานต่อเนื่องที่บ้าน แนะนำให้หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดหอบหืดได้เช่น สัตว์เลี้ยง เกสรดอกไม้ ไรฝุ่น ความเครียด ควันบุหรี่ ควันจากการเผาไหม้ ควันจากการประกอบอาหาร แนะนำจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นต้น แนะนำให้รักษาร่างกายให้อบอุ่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนเป็นหวัด สถานที่แออัด ดูแลสอนหายใจโดยใช้กลัมนื้อหน้าท้อง หายใจยาวๆลึกๆเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพียงพอ และแนะนำให้มาตรวจติดตามอาการ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รวมระยะเวลาที่ผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาล ๕ วัน หลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน ได้โทรศัพท์ติดตามที่บ้านทั้งหมด ๒ ครั้งพบว่าผู้ป่วยไม่มีอาการเหนื่อยหอบ ผู้ป่วยและญาติปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผ่นพับการปฏิบัติตนในการพ่นยาสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการพ่นยา
๒. เพื่อป้องกันการเกิดอาการกำเริบซ้ำในผู้ป่วยโรคหอบหืด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการพ่นยา
๒. ลดอัตราการเกิดอาการกำเริบซ้ำการกลับมารักษารักษาซ้ำด้วยอาการจับหืดเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหอบหืด